



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

กฏ.ร.-น.ศ.ไร้สัญชาติ ออกนอกเขตควบคุม

คอลัมน์ ชำรษาฎ

โดย สายสะพาย

หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548 ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2548 (ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548) ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยให้สามารถเข้าเรียนได้โดยไม่จำกัดระดับ ประเภท หรือพื้นที่การศึกษา โดยไม่รวมถึงผู้หนีภัยจากการสู้รบนั้น

นายชาญชัย สุนทรมีภูธร อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติ ครม.ข้างต้น กรมการปกครองได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นบุคคลไม่มีสัญชาติไทย เดินทางออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว เพื่อรับการศึกษาในสถานศึกษาให้ทุกจังหวัดทราบแล้วเพื่อให้อำนวยความสะดวกให้นักเรียน นักศึกษาดังกล่าว ที่มีข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ หรือมีกฎหมายควบคุมเฉพาะให้จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย สามารถเดินทางไปศึกษาได้เป็นระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษาระดับนั้น โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นครั้งคราว

นายชาญชัยกล่าวว่า กรมการปกครองกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่เป็นบุตรชนกลุ่มน้อยซึ่งได้จัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวไว้แล้ว และนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติไทยกลุ่มอื่นๆ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและได้สำรวจจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัว ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรยกเว้นแรงงาน

อธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่า นักเรียน นักศึกษาที่เป็นบุคคลไม่มีสัญชาติไทย สามารถยื่นคำขออนุญาตออกนอกเขตได้ ณ ที่ตมที่มีภูมิลำเนาอยู่ โดยกรณีมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำร้องที่สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำร้อง ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ/กิ่งอำเภอ

ขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2223-6740

การที่กรมการปกครองได้ออกแนวปฏิบัติโดยมีเจตนารมณ์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ นักเรียน-นักศึกษาที่ไร้สัญชาติเป็นเรื่องดี เพราะสิทธิที่จะได้รับการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของมนุษย์ไม่เลือกชาติ ศาสนา หรือชาติพันธุ์ แต่ก็ยังมีผู้เป็นห่วงวาระเบียดตั้งกล่าว อาจยังไม่
สอดคล้องกับมิติ ครม.และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจมากเกินไปจนนำไปสู่การละเมิด
สิทธิมนุษยชนและการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ จึงควรตรวจสอบเรื่องนี้อย่างระมัดระวัง
ด้วย

หน้า 26